

ARPAÏS DU BOIS – (pour) retendre l'atmosphère - 27th February - 25th April 2021

"TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA ARPAÏS DU BOIS. "(POUR) DÉTENDRE L'ATMOSPHERE", in Elle Vietnam, p.69, on 5th April 2021



**LỄ HỘI NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM**  
17-18/4/2021  
CÔNG VIÊN 23 THÁNG 9, TP.HCM

Japan Vietnam Festival là lễ hội Nhật Bản thu hút lượng khách tham quan kỷ lục tại Việt Nam. Chương trình hướng đến mục tiêu là một sự kiện giao lưu Việt - Nhật toàn diện; thông qua đó giới thiệu về truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hàng hóa, khoa học kỹ thuật, giao lưu thể thao, mở rộng mạng lưới kinh doanh qua các buổi tọa đàm và hội thảo. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch như: Văn hóa - Nghệ thuật - Giải trí, Làm thủ công mỹ nghệ, Ẩm thực và Nông nghiệp....



**TRIỂN LÃM CÁ NHÂN CỦA ARPAÏS DU BOIS. "(POUR) DÉTENDRE L'ATMOSPHERE"**  
ĐẾN 17/4/2021  
GALLERY FIFTY ONE, ZIRKSTRAAT 20,  
ANTWERP, BỈ

Buổi trình diễn cá nhân thứ tư của nữ họa sĩ người Bỉ Arpaïs Du Bois được tổ chức bởi Gallery Fifty One. Arpaïs Du Bois là một nữ họa sĩ nổi tiếng không chỉ bởi những tác phẩm tranh đặc sắc của mình mà còn là những cuốn sách nghệ thuật "art book" được cô gom góp sau nhiều giờ sáng tạo nghệ thuật để giới thiệu đến công chúng. Với phong cách bài trí không gian thú vị, sự bùng nổ màu sắc đầy bất ngờ và một cuốn sách tươi mới được xuất bản đẹp mắt, triển lãm này đánh dấu một bước tiến trong hành trình nghệ thuật của Du Bois.

**TUẦN LỄ PHIM**  
**"STOCKHOLM FILM FESTIVAL JUNIOR"**  
19 ĐẾN 24/4/2021  
THỦ ĐÔ STOCKHOLM, THỤY ĐIỂN

Stockholm Film Festival Junior bắt đầu vào năm 2000 nhằm mang đến những bộ phim chất lượng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trong tuần lễ phim, ban tổ chức sẽ chiếu các bộ phim từ khắp nơi trên thế giới - những bộ phim hiếm khi đến được với những người xem phim, gia đình hoặc trường học - tại các rạp chiếu phim trên khắp Stockholm cho các trường tiểu học, trung học cho trẻ trong độ tuổi từ 6 - 19. Ngoài ra, liên hoan phim còn có sự tham gia của một nhóm các nhà làm phim quốc tế đến Stockholm hàng năm để gặp gỡ khán giả và trả lời các câu hỏi. Cuộc thi làm phim *Phim 1 phút* cũng sẽ được tổ chức nhằm khơi gợi sự sáng tạo và mối quan tâm về phim ảnh cho trẻ.

